

การสมัครขอรับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน”) คือการที่ประเทศจะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้แทนนักเรียน ซึ่งต่างจากทุนการศึกษาแบบกู้ยืมคือไม่จำเป็นต้องคืนเงิน สำหรับเด็กใหม่ปี 1 จะต้องยื่นสมัคร 2 ครั้งคือเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม (การยื่นสมัครเดือนกรกฎาคมต้องทำทุกปี)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุน

- เมื่อคำนวณจำนวนเงินหลังจากหักภาษี “ภาษีเงินได้ที่ชำระให้แก่จังหวัด × 6% - ภาษีเงินได้ที่ชำระให้แก่เทศบาลท้องถิ่น” (ในกรณีที่มีการชำระภาษีเงินได้ที่ให้แก่เทศบาลท้องถิ่นที่ได้รับการกำหนดจากรัฐบาล จะคิดจำนวนเงินที่ลดหย่อนแล้วคูณด้วย 3/4) แล้ว มีจำนวนเงินไม่ถึง 304,200 เยน
มีเงินได้ต่อปีประมาณ 9.1 ล้านเยน แต่จะเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข เช่น จำนวนผู้ที่อยู่ในความอุปการะเดือนเมษายนจะพิจารณาจากจำนวนเงินของปีก่อนหน้า เดือนกรกฎาคมจะพิจารณาจากจำนวนเงินของปีนี้ กรณีที่บิดามารดาเป็นผู้มีเงินได้ทั้งสองท่าน จะคำนวณด้วยเงินได้รวมทั้งหมด
- ระยะเวลาที่เรียนในมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 36 เดือน
กรณีหลักสูตรนอกเวลาหรือระบบเปิดไม่เกิน 48 เดือน โดยไม่คำนึงว่าจะจะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนรัฐบาล หรือ โรงเรียนเอกชน
- ยื่นใบสมัครและสำเนาบัตรแสดงหมายเลขประจำตัวให้กับโรงเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากไม่ได้ยื่นใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุน นักเรียนจำเป็นต้องจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง ซึ่งค่าเล่าเรียนคือปีละ 118,800 เยน โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ในการขอรับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนจะมีการตรวจสอบ โดยจะแจ้งผลการตรวจสอบการยื่นใบสมัครเดือนเมษายนให้ทราบผ่านทางโรงเรียนประมาณต้นเดือนกรกฎาคม (กำหนดการ)

รายละเอียดเกี่ยวกับสำเนาบัตรแสดงหมายเลขประจำตัวที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

① กรุณายื่นสำเนาเอกสารที่ระบุหมายเลขประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ด้านหลังบัตรแสดงหมายเลขประจำตัว
- ทะเบียนบ้านในประเทศญี่ปุ่นที่ระบุหมายเลขประจำตัว (ออกเอกสารภายใน 3 เดือน)

*ยื่นเอกสารที่สามารถตรวจสอบหมายเลขประจำตัวได้ (ของผู้ปกครองทุกคน) ในกรณีที่ไม่มีกรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ปกครอง ไม่จำเป็นต้องยื่นบัตรแสดงหมายเลขประจำตัวหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของช่วงที่นักเรียนศึกษาอยู่

② สามารถใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แทนสำเนาบัตรแสดงหมายเลขประจำตัว เพื่อรับรองเงินได้

- สำหรับครอบครัวที่มีการขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ กรุณายื่นหนังสือรับรองการรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ (生活保護受給証明書)

• หนังสือรับรองการรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ (生活保護受給証明書) จะต้องเป็นเอกสารฉบับจริงที่เทศบาลท้องถิ่นออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่สามารถใช้สำเนาได้ และเมื่อยื่นสมัครแล้วจะไม่ได้รับเอกสารคืน

*ในกรณีที่มีการยื่นเอกสารรับรองเงินได้ในข้อ ② ในข้างต้น ในตอนที่มีการสมัครขอรับเงินสนับสนุน ผู้สมัครจำเป็นจะต้องยื่นเอกสารที่สามารถตรวจสอบหมายเลขประจำตัวได้ (ของผู้ปกครองทุกคน) หรือเอกสารรับรองเงินได้

การสมัครขอรับเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา

เงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา”) คือเงินที่ได้รับเพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน โดยให้กับครอบครัวที่ผู้ปกครองทุกคน (ทั้งบิดามารดา) มี “ภาษีเงินได้ที่ชำระให้แก่จังหวัด” และ “ภาษีเงินได้ที่ชำระให้แก่เทศบาลท้องถิ่น” รวมกันเป็น 0 เยน (ไม่เสียภาษี) (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “ครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้เสียภาษี”) หรือครอบครัวที่ขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องคืนทุน เงินเพื่อเป็นทุนการศึกษานี้จะเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้งในเดือนกรกฎาคมที่จังหวัดที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่

จำนวนเงินที่จะได้รับ (รวมทั้งปี) สำหรับครอบครัวที่ขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการคือ 32,300 เยน สำหรับครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีคือ 84,000 เยน

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีที่มีผู้อยู่ในอุปการะเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายคนที่ 2 เป็นต้นไป หรือครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีที่มีพี่น้องที่มีอายุมากกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 23 ปีและไม่ได้เรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย จะได้รับ 129,700 เยน ในกรณีนี้ จะต้องมียกสสารที่แสดงสถานะของผู้อยู่ในอุปการะของครอบครัวเพิ่มเติม

เนื่องจากเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนและเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาไม่ใช่ระบบเดียวกัน ผู้ปกครองทุกท่านจำเป็นต้องมีเอกสารเพื่อแสดงว่าครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้เสียภาษี นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีสำเนาหน้าสมุดบัญชีเพื่อยืนยันเลขที่บัญชีที่ต้องการให้ออนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาด้วย

นอกจากนี้ เนื่องจากในปี 2020 ได้ออกมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจำนวน 10,000 เยน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสำหรับการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่บ้าน โดยจำเป็นต้องใช้ประกาศจากทางโรงเรียนเป็นหลักฐานประกอบ ทั้งนี้ ครอบครัวที่ได้รับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้เสียภาษี ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวนนี้ นอกจากนี้ในปี 2020 จากการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จึงมีการปรับปรุงระบบการสมัครใหม่เพิ่มเติมจากระบบการสมัครเดิม ตามรายละเอียด 2 ข้อดังนี้

- ① การจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนก่อนล่วงหน้า: สำหรับครอบครัวที่มีเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนจะได้รับเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาบางส่วนก่อน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสนับสนุนจากระบบนี้ จำเป็นต้องดำเนินการสมัครแยกต่างหาก ซึ่งไม่ใช่การสมัครโดยทั่วไป
- ② การสนับสนุนครอบครัวที่มีรายได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหัน: ในปี 2020 สำหรับครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้เสียภาษี หรือครอบครัวที่รายได้ของผู้ปกครองทุกท่านในปีดังกล่าวลดลงจนมีจำนวนเงินเทียบเท่ากับรายได้ในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้เสียภาษี จะได้รับเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยครอบครัวที่ไม่ได้สมัครขอรับการสนับสนุนในระบบปกติเท่านั้นที่จะสามารถสมัครขอรับการสนับสนุนเงินจำนวนนี้ได้ ซึ่งผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับการสนับสนุนจากระบบนี้ จำเป็นต้องยื่นใบสมัครและเอกสาร 4 ประเภทต่อไปนี้

1. เอกสารที่ระบุเหตุผลของการที่มีรายได้ลดลง
2. ใบรับรองการชำระภาษีในปี 2020 เพื่อใช้เป็นเอกสารรับรองรายได้ (ของผู้ปกครองทุกท่าน) ก่อนที่รายได้จะลดลง
3. เอกสารรับรองรายได้ (ของผู้ปกครองทุกท่าน) หลังจากที่รายได้ลดลงแล้ว
4. สำเนาบัตรประกันสุขภาพของทุกท่านในครอบครัว เอกสารรับรองการชำระภาษีที่มีระบุจำนวนคนในครอบครัว

ที่ได้รับการอุปการะ ผู้ที่จะรับการสนับสนุนจากระบบนี้ สามารถรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสื่อสารได้ แต่จำเป็นต้องใช้ประกาศจากทางโรงเรียนเป็นหลักฐานประกอบ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงเรียนหรือฝ่ายสนับสนุนทางการเงิน สำนักงานการศึกษาจังหวัดโอซาก้า
(06-6941-0351)